

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến của thanh niên tại cuộc đối thoại giữa chủ tịch UBND phường với thanh niên trên địa bàn năm 2024

Căn cứ kết quả cuộc đối thoại giữa chủ tịch UBND phường với thanh niên trên địa bàn năm 2024. UBND phường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên phường, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực chuyển đổi số

1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn tiên phong tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả thì nền tảng số, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ phục vụ chuyển đổi số là rất cần thiết. Hiện nay, các tổ đã thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng, tuy nhiên điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng còn khá khó khăn. Thời gian tới, phường có cơ chế hoặc giải pháp gì để hỗ trợ các tổ chuyển đổi số tại các tổ dân phố hay không?

Trả lời:

Hiện nay phường đã thành lập 8 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 8 tổ dân phố trong đó đồng chí Bí thư chi bộ hoặc tổ trưởng tổ dân phố làm trưởng ban, đồng chí bí thư chi đoàn làm phó ban và chi hội trưởng chi hội phụ nữ các tổ dân phố làm thành viên (theo công văn chỉ đạo số 2467/UBND-VX₁ ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh).

Tổ chuyển đổi số cộng đồng với nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên có sứ mệnh hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; giúp người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên và tạo ra giá trị thiết thực đối với người dân.

Để các tổ chuyển đổi số cộng đồng hoạt động hiệu quả, thành phố là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức tập huấn những nội dung, kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chuyển đổi số cộng đồng, kỹ năng sử dụng các ứng dụng số, nền tảng số cho thành viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng phường, tổ dân phố và cung cấp các tài liệu liên quan đến tổ chức, hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Thời gian tới, để phát huy vai trò, sứ mệnh của tổ chuyển đổi số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, hình thành công dân số, xã hội số, cấp ủy, chính quyền phường sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu đối với quá trình chuyển đổi số; tạo môi trường, cơ

chế thuận lợi để thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

- Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

- Tăng cường tổ chức và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng các tổ dân phố, nhất là tập huấn cho lực lượng đoàn viên thanh niên là nòng cốt của tổ chuyển đổi số cộng đồng, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng.

- Tăng cường phối hợp với Doanh nghiệp công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về vai trò, hiệu quả của chuyển đổi số; phối hợp với lực lượng tổ chuyển đổi số cộng đồng để hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số.

- Về cơ chế hỗ trợ tổ chuyển đổi số cộng đồng:

- + UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TT&TT soạn thảo cơ chế hỗ trợ hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng và triển khai lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, các huyện, thị. Sau khi tỉnh ban hành cơ chế, thành phố sẽ triển khai để kịp thời hỗ trợ hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng.

- + Chỉ đạo công chức chuyên môn liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế, yêu cầu, nhiệm vụ trình HĐND phường xem xét.

2. Hiện nay, việc chuyển đổi số đang là xu thế phát triển của thời đại? Thời gian tới, UBND phường có giải pháp nào tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng cho Thanh niên tiếp cận với chuyển đổi số, đặc biệt là các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng?

Trả lời:

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số và đạt được những kết quả tích cực trên cả 3 lĩnh vực: Phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số: nhất là việc ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, lực lượng đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia, hưởng ứng khảng định tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt, đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt của tổ chuyển đổi số cộng đồng các tổ dân phố, có sứ mệnh đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, làm cho người dân tiếp cận công nghệ số theo cách đơn giản nhất. Để các lực lượng tổ chuyển đổi số cộng đồng thực hiện tốt nhiệm vụ, UBND phường đã chỉ đạo các tổ

chuyển đổi số cộng đồng tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về chuyển đổi, cung cấp các thông tin, tài liệu về chuyển đổi số, trong đó tập trung bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng tiên phong của các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng.

Thời gian tới, UBND phường sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng cho Thanh niên, nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, cụ thể:

- Chỉ đạo các công chức chuyên môn phối hợp với BCH đoàn phường xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức và tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số: thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tham gia các sàn thương mại điện tử; kỹ năng khai thác, sử dụng mạng xã hội, ứng xử với các thông tin trên môi trường mạng; đảm bảo an toàn thông tin cá nhân ... cho lực lượng đoàn viên thanh niên.

- Phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên triển khai chương trình, hoạt động, diễn đàn về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, cộng đồng số, trong đó tập trung vào việc định hướng, phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế..., giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận, làm chủ những công nghệ số, nền tảng số hiện đại.

- Chỉ đạo các nhà trường quan tâm đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo tin học, chọn lọc, đưa các nội dung, kiến thức về chuyển đổi số vào giảng dạy một cách phù hợp tại các nhà trường trên địa bàn phường.

3. Hiện nay, phường đang xây dựng tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt, tuy nhiên vẫn chưa được đông bộ nhân rộng và triển khai, thời gian tới phường có giải pháp nào để người dân có thể thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt tại các tuyến phố đặc biệt tại chợ không?

Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Tĩnh về việc mỗi địa phương làm điểm xây dựng 01 tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt. UBND phường Đại Nài đã lựa chọn tuyến đường 26/3 đi qua địa bàn phường xây dựng điểm tuyến phố không dùng tiền mặt của địa phương. Hiện nay, 100% các hộ kinh doanh trên tuyến đường 26/3 đã có tài khoản ngân hàng và làm biên quyết mã QR thanh toán để thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, việc nhân rộng đến địa bàn toàn phường vẫn chưa được đông bộ, nguyên nhân do việc tham mưu của công chức chuyên môn phụ trách chưa kịp thời, bên cạnh đó một số hộ dân việc kinh doanh, buôn bán là những người lớn tuổi nên việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh còn có nhiều hạn chế; một số cá nhân kinh doanh trên khu vực chợ cầu Phủ theo hình thức thời vụ, chợ cầu Phủ là chợ tạm nên chưa đáp ứng được việc 100% các hộ kinh doanh trong khu vực chợ có ki ốt buôn bán riêng nên việc triển khai và nhân rộng mô hình thanh toán không dùng tiền mặt còn gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, để nhân rộng mô hình kinh doanh không dùng tiền mặt trên địa bàn phường, UBND phường sẽ thường xuyên phối hợp với tổ chuyển đổi

số cộng đồng các tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến công tác chuyển đổi số (như các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank ...; cũng như các nhà mạng như Viettel, Mobifone, Vinafone; điện lực, công ty cổ phần cấp nước) nhằm tuyên truyền các lợi ích của việc chuyển đổi số, đặc biệt là lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt đến từng hộ gia đình.

II. Lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp

1. Hiện nay, thành phố đang xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị, tại phường chúng ta trong thời gian qua cũng có 1 số mô hình kinh tế nông nghiệp. Vậy xin CTUBND phường cho biết, trong thời gian tới phường có cơ chế gì đến hỗ trợ thanh niên phát triển các mô hình trải nghiệm theo hướng nông nghiệp đô thị không?

Trả lời

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 17/8/2021 về phát triển nông nghiệp đô thị thành phố giai đoạn 2021-2025, cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của Tỉnh, thành phố như Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2021, Nghị quyết 54/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND thành phố; thời gian qua đã có một số tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách tích tụ ruộng đất, các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất để xây dựng các mô hình nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, hình thành chuỗi liên kết, khai thác đa giá trị và gắn với xây dựng thương hiệu đã tạo ra một số sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên phần lớn các sản phẩm đang tiêu thụ ở dạng thô, sản phẩm qua chế biến chưa nhiều và thị trường tiêu thụ phần lớn đang được thông qua các thương lái, chợ đầu mối và nhỏ lẻ cho người dân thành phố, cạnh tranh về giá cả, chất lượng, mẫu mã với các loại nông sản từ nơi khác và chưa thành vùng hàng hóa thường xuyên; các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất theo quy trình, quy chuẩn đảm bảo chất lượng về vệ sinh toàn thực phẩm và các sản phẩm trôi nổi trên thị trường, kém chất lượng đang còn lẫn lộn, chưa phân định rõ được; vì vậy sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian qua thành phố đã có nhiều định hướng, chỉ đạo như: sản xuất tập trung quy mô hàng hóa, liên kết theo chuỗi, sản xuất gắn với chế biến sâu, quản lý đồng bộ...và một trong những giải pháp được quan tâm, tập trung cao trong giai đoạn hiện nay là thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Về nội dung này Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và hiện nay các bộ, ngành liên quan xây dựng, dự thảo Đề án chuyển đổi số Quốc gia trình Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện.

Đối với Hà Tĩnh, BCH đảng bộ tỉnh đã có Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025” trong đó lĩnh vực nông nghiệp và thương mại là 02/11 lĩnh vực ưu tiên thực hiện.

Thành phố đã ban hành đề án “xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023, tầm nhìn đến 2030”, trong đó xây dựng hệ thống thông tin chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp đô thị là nội dung quan trọng của Đề án. Để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, đặc biệt ưu tiên cho lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2021, Nghị quyết 54/NQ-HĐND ngày 21/12/2022.

Để thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp đô thị, thương mại dịch vụ trên nền tảng công nghệ số, thời gian tới phường sẽ tranh thủ nguồn lực để hỗ trợ cho các đối tượng tiếp cận các chính sách, đồng thời thực hiện mạnh mẽ và đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với quá trình chuyển đổi số; phát triển nhân lực và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu số; phát triển chính quyền số và từng bước phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, hướng đến xã hội số.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp tập trung thực một số nội dung:

(1) Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

(2) Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu, do vậy sẽ tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu ngành về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản; thúc đẩy cung cấp thông tin về thị trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người dân nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp thông qua các nền tảng số.

(3) Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, phân phối, dự báo...

(4) Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo, thị trường, quản lý quy hoạch

2. Phần lớn lực lượng thanh niên hiện nay đều đang có ý tưởng, nhu cầu khởi nghiệp trên lĩnh vực, ngành nghề về thương mại, dịch vụ, cơ khí... tuy vậy, thành phố chưa có cơ chế hỗ trợ đối với các lĩnh vực này. Xin hỏi, thời gian tới Lãnh đạo phường có tham mưu cho thành phố hoặc hỗ trợ hay có hình thức nào phù hợp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ... hỗ trợ người dân nói chung và thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn phường nói riêng hay không?

Trả lời:

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nghị quyết

Đại hội Đảng bộ phường Đại Nài lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển thương mại dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, là khâu đột phá thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ kinh tế của thành phố Hà Tĩnh. Vì vậy, Lãnh đạo phường hoan nghênh, khuyến khích đội ngũ thanh niên trên địa bàn phường có ý tưởng nhu cầu khởi nghiệp trên lĩnh vực ngành nghề về thương mại, dịch vụ, cơ khí, đặc biệt là phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị... góp phần phát triển kinh tế- xã hội chung của địa phương,

Ngày 11/8/2021 của UBND Thành phố đã Kế hoạch số 111/KH-UBND về phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và logistics trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó đưa ra các giải pháp và nhiệm vụ về hỗ trợ, chính sách phát triển thương mại, dịch vụ...; Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2023; Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025. Trong các chính sách này đều có nội dung hỗ trợ liên quan đến khởi nghiệp trên lĩnh vực ngành nghề về thương mại, dịch vụ, cơ khí... Vì vậy, với lợi thế của tuổi trẻ, khả năng học hỏi, nghiên cứu cao, Thanh niên cần chủ động nghiên cứu các chính sách để tiếp cận và tìm hướng đi phù hợp với bản thân mình, có giá trị cho xã hội và được hưởng các cơ chế, chính sách.

Việc xây dựng cơ chế, chính sách của các cấp, các ngành luôn là để hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư, thực hiện vào các lĩnh vực yếu thế, có hiệu quả xã hội và tính lan tỏa cao; đồng thời phải cân đối ngân sách để đưa ra các cơ chế, chính sách phù hợp với nguồn lực. Do đó, thời gian tới, đề nghị BCH đoàn phường tập hợp thật cụ thể danh mục các công việc, dự án mà Thanh niên phường Đại Nài đang thực hiện, trường hợp đảm bảo các tiêu chí, Lãnh đạo phường sẽ giao công chức chuyên môn liên quan nghiên cứu, tham mưu để trình các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phù hợp, tạo động lực cho Thanh Niên khởi nghiệp, trong đó có nội dung chính sách hỗ trợ về thương mại, dịch vụ...

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cho thanh niên để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp trong thời gian được được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng triển khai. Trong đó quan tâm đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển rộng khắp cả nước, đa dạng về mô hình hoạt động đào tạo nghề. Quy mô đào tạo nghề cho thanh niên ngày càng tăng, đào tạo chất lượng cao được đẩy mạnh. Chất lượng và hiệu quả đào tạo được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động. Sự gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm có nhiều chuyển biến. Công tác đào tạo nghề phát triển khá đa dạng.

Trong điều kiện tỉnh và thành phố đang có nhiều chương trình dự án, mô hình kinh tế nhất là phát triển thương mại, dịch vụ đang phát triển trên địa bàn, trong thời gian tới phường sẽ tham mưu cho UBND thành phố lựa chọn một số mô hình để tổ chức đào tạo, tập huấn, trang bị kiến thức nghề cho thanh niên, nhất là lực lượng tri thức trẻ để đáp ứng được kiến thức thực hiện có hiệu quả các mô hình kinh tế, thương mại, dịch vụ. Tạo điều kiện cho thanh niên được tự do lựa chọn, định hướng nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Với vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo của tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Hà Tĩnh là trung tâm kết nối với các đô thị và địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển vùng trong tỉnh, kết nối với vùng Bắc Trung bộ và cả nước, việc phát triển thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị văn minh, hiện đại là nhiệm vụ có tính chất thường xuyên và lâu dài. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX tiếp tục xác định một trong năm chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020-2025 là *“Đầu tư phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị. Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”*.

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những định hướng chiến lược, động lực để thành phố Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh việc đầu tư phát triển, xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, trong đó có địa phương phường Đại Nài.

III. Lĩnh vực khác

1. Hiện nay các Chi đoàn tham gia các hoạt động về xây dựng đô thị văn minh, xây dựng TDP mẫu, nhà văn hóa mẫu, tích cực tham gia trong chuyển đổi số và Đề án 06, cùng với đó là các phong trào của Đoàn cấp trên...tuy nhiên kinh phí để hỗ trợ, cũng như phụ cấp cho bí thư chi đoàn ngoài phần hỗ trợ theo NQ của Cấp tỉnh, Thời gian tới, đề nghị các ngành có các giải pháp hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của chi đoàn?

Trả lời:

Hiện nay, Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định:

(1) Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trường hợp các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

(2) Kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được bố trí trong dự toán ngân sách của từng cấp ngân sách trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định.

(3) Việc lập dự toán, thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan...”.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày ngày 30/12/2016, theo đó: (i) Khoản 1 Điều 4 Nhiệm vụ chi ngân sách trung ương quy định: "*Hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm: Hoạt động của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; hệ thống Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước; hoạt động của cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam; hoạt động của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc trung ương quản lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ*". (ii) Khoản k Điều 6 Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương quy định: "*Hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm: Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương; Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ*".

Như vậy, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn đã quy định rõ kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm, ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ. Đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do địa phương quản lý, ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao theo phân cấp ngân sách hiện hành. Kinh phí hoạt động của Đoàn được bố trí theo phân cấp trong dự toán ngân sách của phường.

Tuy vậy, để đồng hành cùng với tổ chức Đoàn trong các hoạt động hàng năm, UBND phường trên cơ sở cân đối nguồn lực của từng địa phương, sẽ quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí cho tổ chức Đoàn để đảm bảo hoạt động hàng năm.

2. Tình trạng quảng cáo rao vặt hiện nay diễn ra khá là nhiều, đoàn phường đã triển khai lắp đặt các biển quảng cáo rao vặt miễn phí nhưng vẫn còn tình trạng dán ở các ngõ ngách, thành phố đã có cơ chế xử phạt tuy nhiên chưa giảm hẳn quảng cáo vặt dán sai quy định, thời gian tới phường có giải pháp nào để hạn chế trên địa bàn phường để góp phần xây dựng phường chuẩn đô thị Văn minh kiểu mẫu không?

Trả lời:

Ngay từ đầu năm, phường đã kiện toàn đội kiểm tra liên ngành 814 phường nhằm kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực VHXX, trong đó có xử lý tình trạng quảng cáo vặt trên địa bàn phường.

Thời gian qua, ngoài việc kiểm tra, xử lý của địa phương thì địa phương cũng đã tích cực phối hợp với đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhờ làm tốt công tác quản lý nên tình trạng lắp đặt các biển quảng cáo vật tại một số tuyến đường chính trên địa bàn phường đã giảm rõ rệt như đường Hà Huy Tập, đường 26/3, đường Lê Duy Điểm.

Tuy nhiên, tại các tuyến đường, ngõ ngách còn lại tình trạng dán quảng cáo vật tại các cột điện, các góc cây vẫn còn diễn ra (thường các đối tượng đi dán quảng cáo vật sau 24 giờ) nên việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, để hạn chế việc dán quảng cáo vật tại các cột điện, các góc cây trên địa bàn phường, UBND phường sẽ chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành 814 phường, lực lượng công an phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, đề nghị các đồng chí đoàn viên thanh niên nói riêng và toàn bộ Nhân dân nói chung cần báo ngay cho UBND phường, qua đồng chí Phan Văn Vũ, công chức VHXXH hoặc công an phường Đại Nài nếu phát hiện các trường hợp dán quảng cáo vật sai quy định.

Đồng hành với việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, UBND phường sẽ bố trí ngân sách, kêu gọi xã hội hóa để lắp đặt các biển quảng cáo rao vặt miễn phí tại các tuyến đường trên địa bàn phường.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Đại Nài với Nhân dân, quý IV năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Đoàn Thanh niên;
- Các bộ phận chuyên môn;
- BT chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố;
- Lưu: VT.VHXXH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Hiên